

## HƯỚNG DẪN

### **Xử trí khi có cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra**

Căn cứ Quyết định 345/QĐ-BYT, ngày 07/02/2020 hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng virus Corona mới (nCoV 2019);

Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-BYT, ngày 07/02/2020 Về việc Ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virut Corona (nCoV)”;

Căn cứ Công văn 490/BYT-MT, ngày 06/02/2020 về việc khuyến cáo phòng, chống bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV);

Nhằm ứng phó và xử lý kịp thời các trường hợp có người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virut Corona tại khuôn viên trường,

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra thông báo về hướng dẫn xử trí khi có cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra như sau:

#### **I. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỨNG MỚI CỦA VIRUS CORONA (nCoV)**

##### **1.1 Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên:**

- + Tự kiểm tra thân nhiệt hàng ngày trước khi đến trường.
- + Đảm bảo vệ sinh phòng dịch cho bản thân và mọi người, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch.
- + Chủ động trang bị và đeo khẩu trang thường xuyên (*kể cả khi giao tiếp*), theo dõi tình hình dịch bệnh và làm theo khuyến cáo của Bộ Y Tế.
- + Hạn chế sử dụng thang máy.
- + Mở cửa phòng làm việc, phòng học cho thông thoáng.

##### **1.2 Phòng y tế:**

+ Chuẩn bị đầy đủ thuốc phòng dịch thiết yếu, hóa chất, trang thiết bị, trang phục bảo hộ y tế cho công tác phòng chống dịch.

+ Tăng cường kiểm tra, vệ sinh môi trường, tiến hành phun thuốc khử trùng toàn bộ các phòng học, phòng làm việc, khuôn viên, cầu thang, khu vực vệ sinh,...

+ Liên hệ trước với các cơ quan y tế địa phương và ghi nhận lại thông tin để liên hệ khi có viên chức, người học có dấu hiệu/ nghi ngờ bị cúm do virus Corona gây ra.

+ Theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động y tế trường học và phòng chống dịch, bệnh trong trường.

### **1.3 Phòng QT-TB:**

+ Quán triệt cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên mở cửa phòng làm việc, phòng học thông thoáng; hạn chế sử dụng máy điều hòa.

+ Vệ sinh phòng làm việc, phòng học, phòng ký túc xá, vệ sinh môi trường. Khử trùng nút bấm cầu thang máy, các tay nắm cửa, bề mặt bàn học và bàn làm việc ...

### **1.4 Phòng Công tác chính trị và sinh viên:**

Thông báo đến sinh viên nội dung mục 1.1, theo dõi tình hình khai báo của sinh viên trong suốt quá trình dịch.

**1.5 Tất cả các đơn vị Khoa/Phòng/Viện/Trung tâm:** phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Phòng Y tế để nhận các khuyến cáo về phòng, chống bệnh, tự cập nhật tìm hiểu từ các trang Web chính thống như: [Moh.gov.vn](http://Moh.gov.vn), Sở Y tế Hà nội và các khuyến cáo từ Bộ Y Tế đã lập.

## **II. CÁC BƯỚC XỬ TRÍ KHI TRONG TRƯỜNG CÓ NGƯỜI MẮC BỆNH HOẶC NGHI NGỜ MẮC BỆNH DO VIRUS CORONA:**

**Bước 1:** Khi phát hiện trong trường có người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra thì :

+ Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Báo cáo ngay với Phòng Y Tế, Trường đơn vị/ Ban cán sự lớp, Giảng viên trên lớp/

Phòng y tế: số 111 Tầng 1 nhà B

Bác sỹ: Nguyễn Thị Hồng Vân SĐT: 0905713437

Y sỹ: Phạm Thị An Vinh SĐT: 0978822575

CNĐD: Lương Thị Thúy Hà SĐT: 0965968998

CNYTCC: Cao Thị Liên SĐT: 0983139956

+ Người bệnh hoặc nghi ngờ bị bệnh tự áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh (đeo khẩu trang, hạn chế giao tiếp, cách ly với mọi người) trong thời gian chờ xử lý của y tế .

### **Bước 2:** Nhân viên y tế khi nhận được thông báo:

+ Đảm bảo trang phục phòng chống dịch, đem theo thuốc, vật tư y tế và nhanh chóng đến địa điểm được thông báo có người bị bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh do virus Corona gây ra.

+ Thông báo tất cả mọi người bình tĩnh, không hoang mang lo lắng, đều phải đeo khẩu trang y tế, phát khẩu trang y tế cho người không có khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn tay nhanh cho mọi người.

+ Đề nghị mọi người tự áp dụng các biện pháp hạn chế giao tiếp, cách ly trong thời gian chờ xử trí và tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của y tế, sử dụng phòng có người mắc bệnh làm phòng cách ly.

+ Báo cáo ngay với Trường Ban phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.

+ Cán bộ y tế còn lại trực tại Phòng Y Tế để xử trí vòng ngoài, liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội để triển khai các biện pháp đưa người bệnh đến bệnh viện được quy định và hướng dẫn các biện pháp khử khuẩn tiếp theo. Các chất thải của người bị bệnh hoặc nghi ngờ bị bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra như khăn tay, khẩu trang, khăn giấy được cho túi nilong riêng, gói và được mang đến nơi xử lý của bệnh viện.

+ Hạn chế người đến xem, tiếp xúc với người trong lớp học.

+ Thực hiện công tác kiểm tra và theo dõi tình hình sức khỏe những người còn lại.

+ Thực hiện các báo cáo tổng kết hoàn tất nhiệm vụ cách ly y tế.

### **Bước 3:**

**Khoa/Phòng/viện/T trung tâm, GVCN (khi nhận được thông báo):**

+ Phối hợp với Ban cán sự lớp tổng hợp danh sách sinh viên và những người có mặt trong lớp học có người bị nghi ngờ mắc bệnh hoặc mắc bệnh, báo cáo với Ban Giám hiệu, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra của trường, Phòng Y tế để được theo dõi và chăm sóc y tế tiếp theo.

+ Thông báo và phối hợp với gia đình của người bị nghi ngờ mắc bệnh để nắm bắt tình hình của người bệnh.

**Phòng QT-TB, đội vệ sinh môi trường (sau khi đã chuyển người bị nghi ngờ mắc bệnh đến cơ quan y tế)**

+ Phòng QT-TB cử đội vệ sinh môi trường dọn các rác thải, khử trùng địa điểm có người bị nghi ngờ hoặc mắc bệnh và khu vực xung quanh.

+ Phải mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang y tế và rửa tay bằng xà phòng sau khi hoàn tất công việc vệ sinh.

### **Bước 4:**

**Nhân viên y tế có tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh:**

+ Thực hiện nghiêm túc việc vô khuẩn, khử khuẩn, phòng bệnh theo chuyên môn quy định, tự theo dõi thân nhiệt và các triệu chứng hô hấp nếu có.

+ Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế để theo dõi tình hình sức khỏe nếu nghi ngờ mắc bệnh.

**Phòng y tế:**

+ Tổ chức phun xịt thuốc khử trùng toàn bộ khuôn viên trường, đặc biệt là khu vực có tiếp xúc nếu người mắc bệnh ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona.

+ Theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng chống dịch bệnh vào báo cáo với Ban Giám hiệu, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh.


### **Bước 5:**

**Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra:**

Thực hiện chỉ đạo phòng chống dịch, tổ chức thăm hỏi gia đình, người thân của người bị mắc bệnh

*Lưu ý: Mặc trang phục phòng chống dịch bệnh khi đến thăm tại cơ quan y tế.*

Căn cứ vào tình hình thực tế, Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ sở Quảng Ninh xây dựng Hướng dẫn xử trí phù hợp khi có cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên vị nghi ngờ mắc bệnh hoặc mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus Corona gây ra.

Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu để kịp thời xử lý./. 

**Nơi nhận:**

- BGH, chủ tịch HĐT (để báo cáo);
- Các đơn vị (để thực hiện),
- Phòng TT&QHĐN (để đăng web);
- Lưu: VT, PYT

**HIỆU TRƯỞNG**



**PGS, TS Bùi Anh Tuấn**

